

Source :

ผู้จัดการรายวัน

61261152

Date :

14 ส.ค. 2561

Page :

1,11

No :

แนะนำเกษตรกรแปลงใหญ่ อ้อยร่องราคาดีในรอบ 10 ปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - "บี๊กตุ๋" แนะนำเกษตรกรปรับตัว แก่จุดอ่อนการทำการเกษตรแบบอิสระ ต้องรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน และปลูกสินค้าตามที่ตลาดต้องการ ย้ำหากรัฐต้องช่วยเหลือทุกตัว จะกระทบงบประมาณประเทศ แต่พูดไม่ทันขาดคำ 4 องค์กร ชาวไร่อ้อยเตรียมส่งหนังสือถึงรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือวิกฤตราค่อ้อยปี 61/62 ที่คาดว่า จะต่ำสุดในรอบ 10 ปี แถมกองทุนอ้อยถึงแตก หวังใช้ ม.44 ให้กองทุนกู้เงินแบงก์ก็ได้

) อ่านต่อหน้า 11

แนบทำเกษตรแปลงใหญ่ อ้อยรอราคาดีงรอบ10ปี

ผู้จัดการรายวัน 60 - "บีทู" แนบภาคเกษตรปรับตัว แก้อ่อนการทำการเกษตรแบบอิสระ ต้องรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ ทำเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน และปลุกสินค้าตามทีตลาด ต้องการ ย้าหากรัฐต้องช่วยเหลือทุกตัว จะกระทบงบประมาณประเทศ แต่พูดไม่ทันขาดคำ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยเตรียมส่งหนังสือถึงรัฐบาลหามาตรการช่วยเหลือวิกฤตราคาอ้อยปี 61/62 ที่ คาดว่าจะต่ำสุดในรอบ 10 ปี แถมกองทุนอ้อยถึงแตก ทวงใช้ ม.44 ให้กองทุนกู้เงินแบงก์ได้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเมยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงราคาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะข้าวที่มีราคาดี เป็น เพราะต่างประเทศประสบภัยธรรมชาติ มีความต้องการข้าวสูงขึ้น แต่หากในปีต่อไป มีการปลูกข้าว มากขึ้นจนเกินความต้องการของตลาด ก็จะทำให้ราคาตกต่ำลงอีกเป็นวัฏจักร รัฐบาลจึงอยาก ให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ต้องกำจัดจุดอ่อนของการทำการเกษตรแบบ อิสระ ที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนสูง และต่างคนต่างทำ ทำให้ขายไม่ได้ เพราะตลาดไม่ต้องการ

"ทางแก้ จะต้องมีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับตลาด ก็จะทำให้ขายได้ จึงต้อง มีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มปริมาณ และคุณภาพ สร้างอำนาจต่อรองให้แก่ตนเอง รวมทั้งทำไร่นาสวนผสม ลดปริมาณพืชที่ปลูก อยู่เพียงชนิดเดียวไปปลูกพืชอื่นทดแทน และเลี้ยงสัตว์เป็นรายได้เสริม"

นอกจากนี้ นายกฯ ยังระบุด้วยว่า ผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา สับปะรด ทุกอย่างใช้หลักการเดียวกัน หากประสบปัญหาราคาตกต่ำ และรัฐบาล ต้องรับซื้อในราคาสูง เมื่อขายไม่ได้ ก็ยิ่งขาดทุน และกระทบต่องบประมาณของประเทศ ดัง นั้น ทุกคนจะต้องช่วยกันเพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายนาธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จาก การหารือของ 4 องค์กรชาวไร่อ้อยที่ประกอบด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคม ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปว่าจะทำหนังสือไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร็วๆ นี้ เพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตราคาอ้อยขึ้นต้นฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ที่คาดว่าจะไม่เกิน 730 บาทต่อตัน ซึ่งถือเป็นราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี นับตั้งแต่ฤดูปี 2551/52

"ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกเฉลี่ยเหลือเพียง 11-12 เซ็นต์ต่อปอนด์เท่านั้น ซึ่ง จะทำให้ราคาอ้อยฤดูใหม่ที่จะเริ่มเปิดหีบช่วงต้นพ.ย.ที่จะถึงนี้ ตกต่ำอย่างมาก จึงถือเป็นเรื่อง เร่งด่วนที่รัฐจะต้องช่วยเหลือ เพราะที่ผ่านมา เราสามารถใช้กลไกกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ดูแลได้ แต่แนวโน้ม กท. ไม่มีเงินเหลือพอที่จะบริหารจัดการ" นายนาธิปกล่าว

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา กท.สามารถกู้สถาบันการเงินเพื่อนำมาเพิ่มค่าอ้อยได้ โดยให้คณะ รัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ ซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านด้วยการลอยตัวราคาน้ำตาลใน ประเทศ เพื่อไม่ให้บราซิลฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) ที่ก่อนหน้านี้มองว่าไทย อุดหนุนราคาอ้อย ทำให้การขอ ครม. ให้กู้ภายใต้กฎหมายเดิมอาจขัด WTO ได้

ดังนั้น มาตรการระยะสั้นที่จะเสนอ สำคัญ คือ 1.การให้รัฐแก้ปัญหาเพื่อให้กองทุนกู้เงิน จากธนาคารเพื่อเพิ่มราคาอ้อยให้คุ้มต้นทุนการผลิตโดยใช้ ม.44 2.ให้ภาครัฐสนับสนุนทั้ง ทางตรงและทางอ้อมในปัจจัยการผลิต (ปุ๋ย ยา รวมทั้งการขนส่ง) เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดย ไม่ขัดกับWTO 3.ให้มีการเจรจากับโรงงานน้ำตาลนำเงินจากระบบที่มีส่วนต่างของรายได้จาก การจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ส่งเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลประมาณปีละ 15,000 ล้านบาท มาเพิ่มเป็นราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 100% 4.เจรจากับโรงงานน้ำตาลให้เพิ่มค่า อ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 5.เพื่อความยั่งยืนในอาชีพให้ ปตท. สร้างโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อเป็น แนวทางเลือกของอ้อยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

ส่วนระยะยาว 1.กำหนดรายได้ส่วนเพิ่มให้กับระบบจากการผลิตน้ำตาลชนิดพิเศษและ แบ่งปันให้เหมาะสม 2.ส่งเสริมให้มีการนำอ้อยไปทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็นต้น

นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าราคาอ้อยขึ้นสุดท้ายปี 2560/61 จะอยู่ที่เพียง 772 บาทต่อตัน จากที่ราคาอ้อยขึ้น ต้นกำหนดไว้ 880 บาทต่อตัน ทำให้กองทุนฯ มีภาระประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท โดยต้องจ่าย เงินคืนโรงงานตามระบบแบ่งปันผลผลิต 30% ในส่วนนี้จะทำให้ฐานะกองทุนฯ ติดลบกว่า 5,000 ล้านบาท จึงทำให้กองทุนฯ ไม่อยู่ในฐานะที่จะเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยให้กับชาวไร่ได้เช่น ที่ผ่านมา.